

ที่ ศธ ๐๔๑๐๑/ว ๕๓๑๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๑ ถนนพุทธบูชา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับจังหวัด) และผลการคัดเลือก
ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
(ระดับจังหวัด) ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย ครูสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของครูสภา
ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นที่ประจักษ์ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครูสภากำหนด และให้เสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณา
ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยุทธ สุระเดชไพบูลย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

จุดบริการงานครูสภา ในสพป.พิษณุโลก เขต ๑
โทร./โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๗๓๙๖



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับจังหวัด)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ใฝ่ศึกษายกย่องสูงส่ง เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยกำหนดให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ระดับจังหวัด) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา ดังนี้

ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ได้แก่

นางสาวสุภาณี รัตนสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๒

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ได้แก่

นายประภรรษวัต ธีรภูมิ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สังกัด สพม.เขต ๓๙

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่

นางสาวอรทัย สิบหมื่นเปี่ยม โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๙

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่

นางสิริลักษณ์ ปั่นแจ่ม โรงเรียนวัดโบสถ์ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๓

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น ได้แก่

นายพิสันต์ สายโรจน์ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สังกัด สพม.เขต ๓๙

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้แก่

นางพิมพ์พรรณ สิบบุญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๒

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่

นางวัชรภรณ์ อินตาสัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๒

ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ได้แก่

นางสาวรัชณี บุญเรือง โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สังกัด สพม.เขต ๓๙

ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น (เฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน) ได้แก่
นายมนสิข คงประเสริฐ โรงเรียนบ้านน้ำยาง สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๒

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อบุคคลใด ตามรายชื่อในประกาศฯ ให้ยื่นคำคัดค้าน
ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ โดยจัดทำเป็นหนังสือระบุเหตุผล
การคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

2๒.๑๓ -

(นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี สมกับเป็นปูชนียบุคคลและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๐ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เหมาะสมได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ คน ดังนี้

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๒ คน ได้แก่

นางมานพนาถ ตีอินทร์ ครูชำนาญการ/โรงเรียนจำการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑

นายไพบูลย์ อมรประภา ครูชำนาญการพิเศษ/โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.เขต ๓๙

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ คน ได้แก่

นายธีรพัฒน์ ตีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ/โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาศาสตร์ สพม.เขต ๓๙

ประเภทศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑ คน ได้แก่

นางสาววรรการ ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต ๑

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อบุคคลใด ตามรายชื่อในประกาศฯ ให้ยื่นคำคัดค้าน ต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ โดยจัดทำเป็นหนังสือระบุเหตุผล การคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

21.9u -

(นายประยุทธ์ สุระเดชไพบูลย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑